

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๗๒



ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับทุกส่วนราชการตามแนวทางประชารัฐ ดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชน รายละเอียดตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการประสานการดำเนินงานกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เพื่อนำข้อมูลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จะดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชน นั้น ๆ เข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ได้พิจารณาทางเลือกในการใช้งบประมาณและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของหมู่บ้าน/ชุมชน และสนับสนุนบุคลากรด้านช่าง หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการประมาณการ และแบบแปลนการก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๒/ว ๖๖๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชนที่ได้จากการทำงานของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และหมู่บ้าน/ชุมชน ยังมิได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนดังกล่าว

๒/โดยให้ถือปฏิบัติ.....

โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๑๔

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ๖ ๑๕๓๕

21 มี.ค. 2561



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

เลขที่รับ..... ๒๖๕๘

วันที่..... 20 มี.ค. 2561

เวลา.....

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๒/ว ๖๖๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับทุกส่วนราชการตามแนวทางพระราชรัฐ ดำเนินงาน ในหมู่บ้าน/ชุมชน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างอิง ๑ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้ง แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการประสานการดำเนินงานกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เพื่อนำข้อมูลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่จะดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชน นั้น ๆ เข้าร่วมการประชุมประชาคมให้หมู่บ้าน/ชุมชน ได้พิจารณาทางเลือกในการใช้ งบประมาณและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของหมู่บ้าน/ชุมชน และสนับสนุนบุคลากร ด้านช่าง หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณการ และแบบแปลนการก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างอิง ๒ นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนในชุมชนที่ได้จากการทำงานของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน และหมู่บ้าน/ชุมชน ยังมิได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙ ต่อ ๑๕๒๘ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙

ด่วนที่สุด

ที่ ทท ๐๘๑๕.๒/ว ๖๖๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้มีการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนให้ทุกส่วนราชการดำเนินการร่วมกันตามแนวทางพระราชรัฐ โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนระดับตำบลเป็นแกนหลักดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการจัดประชุมรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อจัดทำเป็นข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาและพัฒนา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีข้อมูลการพัฒนา งบประมาณ และมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสำหรับสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้ จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ประสานการดำเนินงานกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่จะดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชน นั้นๆ เข้าร่วมการประชุมประชาคมให้หมู่บ้าน/ชุมชนได้พิจารณาทางเลือกในการใช้งบประมาณและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของหมู่บ้าน/ชุมชน

๑.๒ สนับสนุนบุคลากรด้านช่าง หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณการและแบบแปลนการก่อสร้าง

๒. ให้ท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอำเภอทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น ให้เห็นความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และประสานการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด อำเภอ และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์พงษ์ จุลเจริญ)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๘
โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๗๕๓๓

คำนำ

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม จึงสมควรที่จะดำเนินการ ดังนี้

๑. กำหนดกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ดังนี้

๑.๑ คนไทยรักกัน ด้วยการสร้างความสามัคคีปรองดอง จัดให้มีการทำสัญญาประชาคม หรือเรียกอย่างอื่นให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อรับรู้และปฏิบัติตามร่วมกัน

๑.๒ คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

๑.๓ เมืองไทยน่าอยู่ ด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน

๑.๔ วิถีไทยวิถีพอเพียง ด้วยการส่งเสริมให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างวินัยการออมในทุกช่วงอายุ

๑.๕ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี

๑.๖ รู้กลไกการบริหารราชการ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งเรื่องกลไกการบริหารราชการแผ่นดินแต่ละระดับ และการบริหารงบประมาณที่มุ่งประโยชน์แก่ประชาชน

๑.๗ รู้รักประชาธิปไตย ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล

๑.๘ รู้เท่าทันเทคโนโลยี ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน

๑.๙ บูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างครบวงจร

๒. ให้มีคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนทุกระดับ โดยแต่งตั้ง

๒.๑ คณะอำนวยการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

๒.๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

๒.๓ คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธาน

ทั้งนี้ ให้มีทีมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนระดับตำบล ประกอบด้วยข้าราชการและหน่วยงานความมั่นคง ประชาชนชาวบ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ

๓. ให้กระทรวงมหาดไทยเตรียมการจัดประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายและวางกรอบการปฏิบัติร่วมกันให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ต่อไป

๔. ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในระดับตำบล หมู่บ้าน บูรณาการการดำเนินการร่วมกันตามแนวทางพระราชรัฐ โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนระดับตำบลเป็นแกนหลัก รวมทั้งสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับด้วย

๕. ให้เริ่มขับเคลื่อนการดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการดำเนินการต่อไป

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๙๕๒ (จิตตา) ๑๕๓๒ (ชัยพล)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (สำนักงานพิเศษ)

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-มรม., รัฐ-มร., กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมา
กรม องค์การอิสระ, ศสช. : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ